

มกอช.เปิดตัว”Q Mark สัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าเกษตร ที่คุณเลือกได้”



นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เป็นประธานเปิดตัวเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร Q เพื่อก้าวเข้าสู่อีกระดับของสังคมคุณภาพที่ปลอดภัยไปพร้อมกันกับ“สัญลักษณ์ใหม่ของ Q Mark” ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร ตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ที่ได้เปลี่ยนเครื่องหมาย Q เป็นสีเขียวทั้งหมด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554 เวลา14.00น. ณ เวทีกลาง งาน“มติชน เฮลท์แคร์ 2011” ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มกอช.ได้จัดงานเปิดตัวเครื่องหมายQ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเป็นทางเลือกในการบริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ตามด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์สินค้าเกษตรที่ได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q โดยมีคุณตึก ศิริพร อยู่ยอด ดารา นักร้อง นักแสดง มาเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ปิดท้ายการแสดง พร้อมทั้งมีการเสวนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ“Q เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่คุณเลือกได้” โดยมีนายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ(ผอ.มกอช.) คุณตึก ศิริพร อยู่ยอด และคุณอ๊วก บรรณ บริบูรณ์ พิธีกร และเซฟชื่อดัง เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้



นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ(ผอ.มกอช.) ได้ชี้แจงว่าเครื่องหมายQ เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว ออกให้กับสินค้าเกษตรที่ผลิตตามกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมกอช.เป็นผู้กำหนดขึ้น ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ลักษณะของพื้นที่เพาะปลูก การใช้ปุ๋ย หรือสารเคมี ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว หากเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ สินค้าเกษตรที่ได้ก็必将มีความปลอดภัยได้มาตรฐานที่ผู้บริโภคเชื่อถือได้

ด้านตึก ศิริพร อยู่ยอด ในฐานะแม่บ้านและผู้หญิงยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัว ได้แสดงความเห็นต่อเครื่องหมายQ Mark ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะที่จริงแล้วผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ ที่เรารับประทานเข้าไปทุกวัน เราไม่รู้เลยว่ามันผลิตมาอย่างไร ผ่านอะไรมาบ้าง เมื่อก่อนจะทานอาหารแต่ละครั้ง ต้องนำไปล้างน้ำหลายรอบ จนเสียดสีรสชาติและคุณค่าอาหารไปมาก เพราะวัตถุดิบจากผู้ผลิตบางเจ้าก็ผลิตจากฟาร์มหรือโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ หรือมีสารเคมีตกค้างบ้าง ไม่ได้คุณภาพบ้าง ตนจึงคิดว่าน่าจะเป็นการดีมาก ถ้ามีหน่วยงานของรัฐมาช่วยคัดกรองเรื่องคุณภาพ ให้ผู้บริโภคก่อนในเบื้องต้น ก็จะช่วยให้บริโภคผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

ส่วนเซพหนุ่มมือโปร อิ๊ก บรรณ บริบูรณ์ ได้ให้ข้อคิดสำหรับผู้ประกอบการอย่างง่าย ๆ ว่า ในการเลือกสรรวัตถุดิบควรเลือกสินค้าที่มีเครื่องหมายQ กำกับเพราะนั่นหมายถึงสินค้านั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เครื่องหมายQ จึงเป็นตัวช่วยยกอันดับให้สบายใจได้ในความปลอดภัย เพราะนอกจากได้ทานอาหารที่อร่อยแล้วยังมีสุขภาพดี ไม่มีสารเคมีเป็นของแถม และอยากจะฝากถึงผู้บริโภคทุกคนทั้งในฐานะวัยรุ่น และคนทุกรุ่น ว่าเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตได้ แม้จะต้องจ่ายแพงกว่า แต่ก็คุ้มค่าน่าเมื่อมองถึงผลประโยชน์ ซึ่งก็คือสุขภาพ และชีวิตของเราเอง

การเสวนาครั้งนี้จึงเป็นการอธิบายถึงประโยชน์และความสำคัญของเครื่องหมายQ ต่อผู้บริโภค สถานที่วางจำหน่ายสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายQ ความใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบที่ปลอดภัยมีคุณภาพ และได้รับการคัดกรองตรวจสอบมาตรฐานกระบวนการผลิตจากหน่วยงานรัฐ ซึ่งขณะนี้มาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศไทยเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเทียบเท่ามาตรฐานสากล ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพความปลอดภัย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของคนไทยและคนทั่วโลก